



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 5-1-2014

Lễ Chúa Hiển Linh

Năm A

Ngôi sao dẫn đường

LỜI CHÚA: Mt 2, 1-12

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần người, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, người đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì người là nơi vị lãnh tụ chân đất Israel dân Ta sẽ ra đời”.

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật với các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các gia đình

WHĐ (31.12.2013) – Trưa -Chúa nhật 29-12, trong buổi đọc Kinh Truyền tin cùng với hàng vạn tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi lại ý suy niệm bài Tin Mừng lễ Thánh Gia thất và



mời gọi mọi người hướng về các gia đình tại nhiều nơi trên thế giới đang lâm cảnh phải bỏ nhà cửa quê hương vì nghèo đói, chiến tranh và nhiều thảm họa khác. Đức Thánh Cha nói:

“Hôm nay, bài Tin Mừng trần thuật cho chúng ta tình cảnh đáng thương của Thánh Gia thất phải lên đường tị nạn, tìm nơi nương náu an toàn bên Ai Cập. Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu phải trải qua cảnh ngộ bi thảm của cuộc sống đầy những sợ hãi, bấp bênh, thiếu thốn. Đáng buồn thay, ngày nay cũng có hàng triệu gia đình phải rơi vào hoàn cảnh đau đớn này. Hầu như ngày nào truyền hình, báo chí cũng đều đưa tin về biết bao người phải lìa bỏ nhà cửa, quê hương vì nghèo đói, chiến tranh và nhiều thảm họa khác tìm nơi an toàn, mong cho bản thân và gia đình mình được hưởng một cuộc sống xứng đáng. Nơi đất khách quê người, những anh chị em di dân và tị nạn dù có tìm được việc làm cũng không phải lúc nào cũng được đón nhận, kính trọng và được thừa nhận các giá trị họ đem lại. Sự chờ đợi được hợp pháp hóa của những anh chị em này đã gặp phải các tình thế phức tạp, khó khăn, có khi rất bế tắc”.

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương Thánh Gia thất, nhất là gương mẫu Chúa Giêsu, và vững tin vào Thiên Chúa:

“Chúa Giêsu đã muốn sống trong một trong gia đình gặp phải những khốn khó này để không ai thấy mình không được ở gần tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập để thoát khỏi những mối đe dọa của vua Hêrôđê cho chúng ta thấy Thiên

Chúa luôn ở bên những ai đang nguy nan, đang đau khổ, những ai phải tị nạn, bị khước từ và bị bỏ rơi”.

Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các gia đình hãy học theo Thánh Gia thất sống giản dị, trở thành “một cộng đoàn yêu thương,

luôn biết tha thứ và hòa giải”, đồng thời hãy giữ gìn những vẻ đẹp truyền thống trong đời sống gia đình, như cách nói năng, cư xử hòa nhã, yêu thương, biết nói lời “xin phép, xin lỗi, cảm ơn”, ba từ ngữ thông thường nhưng rất có ý nghĩa trong gia đình.

Mừng lễ Thánh Gia và hướng về Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường về Gia đình trong năm 2014, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các gia đình,:

Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng con chiêm ngắm ánh quang rạng ngời của tình yêu đích thực nơi ba Đấng và xin tin thác dâng mình cho ba Đấng.

Lạy Thánh Gia Nazarét, xin ban cho các gia đình chúng con được trở thành nơi dành cho hiệp thông và căn phòng dành cho cầu nguyện, nên ngôi trường thực sự giảng dạy Phúc âm và thành những Giáo hội tại gia bé nhỏ.

Lạy Thánh Gia Nazarét, hơn bao giờ hết xin cho các gia đình đừng xảy ra cảnh bạo lực, sống khép kín và chia rẽ; xin cho bất cứ thành viên nào đã bị xúc phạm hoặc khủng hoảng cũng đều nhanh chóng tìm được sự ủi an và chữa lành.

Lạy Thánh Gia Nazarét, xin cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới khơi cho mọi người nhận biết các gia đình đều có tính chất linh thánh và bất khả xâm hại, đều là những công trình tuyệt đẹp trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, xin đoái nghe và nhậm lời chúng con cầu xin. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa,
nên đã đi lối khác mà về xứ mình.*

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên nói về các nhà chiêm tinh dân ngoại theo ánh sao mà tìm đến bái yết Hài Nhi Một loạt câu hỏi thường được đặt ra hôm nay. Làm sao một ngôi sao có thể dẫn đường cho họ đi? Nếu đó là một ngôi sao sáng lạ lùng thì tại sao thành Giêrusalem lại không nhận biết? Bởi đâu ngôi sao lại không đi thẳng tới Bêlem? Có tin được chuyện ngôi sao ngừng lại trước cửa nhà không? Các câu hỏi trên đều xoay quanh ngôi sao lạ. Một ngôi sao như thế có thật không hay đây chỉ là một truyền thuyết?

Thánh Máttêu đã viết đoạn Tin Mừng này theo một thể văn đặc biệt của người Do Thái. Chúng ta không nên hiểu mọi chi tiết theo nghĩa đen. Điều quan trọng không phải là có một ngôi sao lạ, một ngôi sao thông minh biết dẫn lối chỉ đường. Điều quan trọng là điều Máttêu muốn nói với ta: Đức Giêsu không phải chỉ là Mêsia cho dân Do Thái, Ngài còn là Đấng Cứu Độ cho cả nhân loại.

Các nhà chiêm tinh là dân ngoại. Họ đại diện cho mọi dân tộc, cho chính chúng ta. Họ khao khát tìm ơn cứu độ. Qua những dấu chỉ kỳ diệu hay đơn sơ trong vũ trụ, họ nghe thấy lời mời gọi lên đường. Chấp nhận lên đường là chấp nhận bỏ lại tất cả và bước đi trong đêm tối. Các nhà chiêm tinh không dựa vào điều gì khác ngoài ánh sao khi tỏ khi mờ. Cần có đức tin cứng cáp mới dám dựa vào một dấu chỉ mong manh như thế. Cũng cần có đức tin mạnh mẽ mới dám tin rằng vị vua mới sinh đang khiêm tốn sống trong một ngôi nhà ở Bêlem, chứ không uy nghi ngự giữa hoàng cung lộng lẫy. Cần có một đức tin khiêm tốn biết chừng nào mới có thái độ sắp mình bái lạy trước Hài Nhi, và tiến dâng lễ vật quý giá.

Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo cả nhân loại đến với Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài vẫn không ngừng cho những ánh sao dẫn đường. Không phải là ánh sao trên trời cao, mà là ánh sáng Ngài gieo vào lòng người. Mỗi người chúng ta phải trung thành với ánh sáng đó, và

(xem tiếp trang 3)

Sứ điệp Giáng sinh Urbi et orbi (cho thành Roma và toàn thế giới) của Đức Thánh Cha Phanxicô

Lễ Giáng sinh 2013, thứ Tư 25-12-2013



“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho người Chúa
thương” (Lc 2,14)

Anh chị em ở Rôma và trên toàn thế giới thân mến, xin chào anh chị em và chúc anh chị em lễ Giáng sinh hạnh phúc!

Tôi xin mượn bài hát của các thiên thần đã hiện ra với các mục đồng tại Bêlem trong đêm Chúa Giêsu sinh ra; đây là bài hát nối kết trời và đất để chúc tụng vinh danh trời cao, và hứa ban hòa bình cho trái đất và muôn dân nước. Xin mọi người hoà chung với bài hát này: đây là bài hát dành cho mỗi người nam và nữ canh thức trong đêm, chờ mong một thế giới tốt đẹp hơn, quan tâm chăm sóc người khác và khiêm tốn chu toàn bổn phận của mình.

Vinh danh Thiên Chúa!

Trước hết, điều mà Giáng sinh mời gọi chúng ta thực hiện là tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài tốt lành, thành tín, và hay thương xót. Hôm nay tôi hy vọng rằng mọi người sẽ đến để nhận biết Dung nhan thật của Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cảm nhận sự gần gũi của Thiên Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài, yêu mến và thờ lạy Ngài.

Ước chi mỗi người chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa, trước hết bằng cuộc sống chúng ta, cuộc sống yêu mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người anh chị em của chúng ta.

Bình an cho nhân loại

Hòa bình đích thực – như chúng ta biết rõ – không phải là một sự cân bằng giữa các lực lượng đối nghịch. Hoà bình không phải là “vẽ ngoài” tốt đẹp nhưng lại ẩn giấu những xung đột và chia rẽ. Hòa bình đòi hỏi phải dẫn thân hằng ngày, xây dựng hoà

bình là một nghệ thuật, khởi đi từ món quà là ân sủng Chúa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô.

Nhìn vào Hài Nhi trong máng cỏ, Hài Nhi của bình an, chúng ta nghĩ đến những trẻ em là những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất của chiến tranh, nhưng chúng ta cũng nghĩ đến những người già, những phụ nữ bị ngược đãi, các bệnh nhân... Chiến tranh đã tàn phá và làm tổn thương biết bao nhiêu cuộc sống!

Các cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi quá nhiều mạng sống trong thời gian gần đây, đổ dầu thêm cho oán hận và trả thù. Chúng ta hãy tiếp tục xin Chúa cứu vớt dân tộc Syria yêu quý không còn phải đau khổ thêm nữa, và giúp các bên trong cuộc xung đột chấm dứt mọi bạo lực và bảo đảm viện trợ nhân đạo đến được với người dân. Chúng ta đã thấy lời cầu nguyện mạnh mẽ như thế nào! Và hôm nay tôi sung sướng thấy rằng nhiều người thuộc các niềm tin tôn giáo khác nhau đang cùng với chúng ta cầu nguyện cho hòa bình ở Syria. Chúng ta đừng bao giờ mất can đảm cầu nguyện, can đảm thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban hoà bình cho Syria và cho toàn thế giới. Và tôi cũng mời gọi cả những người không tin hãy mong ước hòa bình với niềm khao khát làm cho tâm hồn được lớn lên: mọi người hiệp nhất với nhau, qua lời cầu nguyện hay ước mong. Tất cả chúng ta, vì hòa bình.

Lạy Hài Nhi yêu quý, xin ban hòa bình cho nước Cộng hòa Trung Phi, vốn thường bị lãng quên. Lạy Chúa, Chúa chẳng quên một ai! Và Chúa cũng muốn đem hoà bình đến cho vùng đất này, đang bị xâu xé bởi vòng xoáy bạo lực và nghèo đói; nơi đây có biết bao người không nhà, thiếu nước uống, lương thực và các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Xin Chúa thúc đẩy sự hoà hợp xã hội ở Nam Sudan, là nơi đang có những căng thẳng, tạo ra quá nhiều nạn nhân và đang đe dọa cuộc chung sống hòa bình trong quốc gia non trẻ này.

Lạy Hoàng Tử Bình An, ở mọi nơi, xin thay đổi các tâm hồn tránh xa bạo lực và thúc đẩy họ buông vũ khí và đi theo con đường đối thoại. Xin

nhìn đến Nigeria đang bị xâu xé bởi các cuộc tấn công triền miên, không tha cả những người vô tội và không có khả năng tự vệ. Xin chúc lành cho miền đất mà Chúa đã chọn để đi vào thế gian, và xin cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đạt được kết quả tốt đẹp. Xin chữa lành vết thương của đất nước Iraq yêu quý, một lần nữa lại bị các hành vi bạo lực thường xuyên tấn công.

Lạy Chúa của sự sống, xin che chở tất cả những ai bị bách hại vì Danh Chúa. Xin ban hy vọng và an ủi cho những người di dân và tị nạn, đặc biệt ở vùng Sừng châu Phi và miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Xin ban cho những ai đi tìm một cuộc sống xứng hợp sẽ được đón nhận và trợ giúp. Xin cho các thảm kịch như những gì chúng con đã chứng kiến trong năm nay, với biết bao người thiệt mạng ở Lampedusa, đừng bao giờ xảy ra nữa!

Lạy Hai Nhi Bêlem, xin chạm đến cõi lòng của tất cả những ai đang tham gia nạn buôn người, để họ nhận ra tội ác chống lại loài người này là trọng tội. Xin nhìn đến biết bao trẻ em bị bắt cóc, bị thương và thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang, và tất cả những em bị cướp mất tuổi thơ và buộc phải cầm súng.

Lạy Chúa tể trời đất, xin nhìn đến hành tinh của chúng con, vốn thường bị khai thác bởi lòng tham của con người. Xin giúp đỡ và bảo vệ các nạn nhân thiên tai, nhất là dân tộc Philippines yêu quý, mới bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão vừa qua.

Anh chị em thân mến, hôm nay, Đấng Cứu Thế là Chúa Kitô đã được sinh ra trong thế giới này, trong nhân loại này. Chúng ta hãy đến trước Hai Nhi Bêlem, đừng sợ để cho Người chạm đến cõi lòng mình. Đừng sợ cõi lòng mình bị lay động. Chúng ta cần điều này! Hãy để cho sự dịu dàng của Thiên Chúa sưởi ấm chúng ta, chúng ta cần được Người âu yếm. Tình âu yếm ấy không làm hại chúng ta, nhưng ban cho chúng ta bình an và sức mạnh. Chúng ta cần được Người âu yếm. Thiên Chúa đầy tình thương: Xin chúc tụng vinh danh Ngài muôn đời! Thiên Chúa là sự bình an: chúng ta hãy xin Ngài giúp chúng ta trở nên những người xây dựng bình an mỗi ngày, trong cuộc sống chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong các thành phố và đất nước chúng ta, và trên toàn thế giới. Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa nhân lành lay động chúng ta.

*Lời chúc Giáng sinh
sau sứ điệp Urbi et Orbi:*

Anh chị em thân mến, tôi xin gửi đến anh chị em – là những người từ khắp nơi trên thế giới đã đến tụ họp nơi Quảng trường này, và tất cả những người từ nhiều quốc gia khác nhau hiệp thông với chúng tôi qua các phương tiện truyền thông – lời chúc mừng Giáng sinh chân thành và tốt đẹp nhất!

Trong ngày hôm nay – ngày rực sáng nhờ niềm hy vọng của Tin Mừng phát sinh từ nơi chuồng bò Bêlem khiêm tốn, tôi khẩn nài niềm vui và bình an Giáng sinh xuống trên tất cả anh chị em: các thiếu nhi và người già cả, các bạn trẻ và các gia đình, người nghèo và người bị gạt ra bên lề. Xin Chúa Giêsu, Đấng được sinh ra cho chúng ta, an ủi tất cả những ai bệnh tật và khổ đau, xin Ngài nâng đỡ những người đang dần thân phục vụ những anh chị em thiếu thốn nhất của chúng ta. Chúc mừng Giáng sinh tất cả anh chị em! ■

Nam Sudan: Nhà thờ chính tòa Juba tiếp nhận 5.000 người tị nạn

WHD (27.12.2013) – Trong những ngày vừa qua đã có khoảng 5.000 người đến tị nạn tại Nhà thờ chính tòa Juba ở thủ đô của Nam Sudan, để tránh các cuộc đụng độ khốc liệt giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và các binh sĩ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar.



Đức cha Santo Loku Pio Doggale, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Juba, nói rằng người tị nạn phải ngủ ngoài trời và nhiều người trong số họ, trong đó có nhiều trẻ em, đã nhiễm bệnh. Sự hiện diện của một số đông người như vậy đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, và có nguy cơ bùng phát dịch tả.

Trụ sở Liên hiệp quốc tại Nam Sudan đã tiếp nhận hàng chục ngàn người. Trong khi đó, đang có những sáng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

bước vào cuộc hành trình đức tin đầy mạo hiểm, như các nhà chiêm tinh ngày xưa.

Đôi khi chúng ta có nét giống Hêrôđê, sợ hãi bối rối trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ. Hãy để Chúa làm lung lay ngại vàng của bạn, đưa bạn vào sự bấp bênh, mong manh, để rồi cuối cùng bạn gặp được sự vững vàng trong Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu
tạ ơn Chúa đã cho chúng con
ánh sáng mặt trời, mặt trăng,
và ánh sáng từ những nguồn năng
lượng trên mặt đất.

Tạ ơn Chúa
vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng.
Đó là vinh dự
và cũng là một trách nhiệm nặng nề.

Xin cho chúng con có khả năng
đẩy lui bóng tối
của hận thù và bất công,
của buồn phiền và thất vọng.

Xin cho chúng con biết giữ gìn
ngọn lửa
mà Chúa đã thắp lên trong lòng
chúng con,
và biết vâng theo những soi sáng
của Chúa
qua từng phút giây của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu,
cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối
vẫn còn tiếp diễn
trên thế giới và trong lòng chúng con.

Ước gì chúng con
đừng chỉ lo nguyên rửa bóng tối,
nhưng can đảm thắp lên những
ngọn lửa,
để cả trái đất ngập tràn ánh sáng
Chúa. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

kiến chính trị và ngoại giao nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng. Một phái đoàn hỗn hợp Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda và Sudan đã đến Juba để cố gắng hòa giải. Hoa Kỳ cũng cho biết đã gửi một đặc phái viên đến thủ đô Nam Sudan.

Hoạt động trên đây dường như đã đưa đến kết quả tích cực đầu tiên với tuyên bố của Tổng thống Kiir hôm 23-12 rằng ông sẵn sàng đàm phán “vô điều kiện” với ông Machar. ■

(Agenzia Fides 21-12-2013)

**Đức Thánh Cha
gửi sứ điệp cho
Đại hội Giới trẻ châu Âu
của Cộng đoàn Taizé**



WHĐ (29.12.2013) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp qua Đức Tổng giám mục Pietro Parolin - Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho 25.000 bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới trẻ châu Âu của Cộng đoàn Taizé. Đây là Đại hội hằng năm lần thứ 36 của cộng đoàn Taizé; Đại hội lần này được tổ chức tại Strasbourg, thủ phủ của vùng Alsace, Pháp, nằm sát biên giới Ortenau (Baden, Đức) từ ngày 28-12-2013 đến ngày 01-01-2014.

Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Parolin nói lên sự gần gũi của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ tham dự Đại hội. Ngài nói rằng, Strasbourg là “một vùng đất bị chiến tranh tàn phá, gây ra vô số các nạn nhân, nhưng cũng là một vùng đất đem lại niềm hy vọng lớn lao của việc xây dựng gia đình châu Âu”.

“Châu Âu đã trải qua và vẫn còn tiếp tục sống những thời khắc khó khăn, cần đến sự dẫn thân của các bạn, niềm tin và lòng can đảm của các bạn”.

Nói về chủ đề của Đại hội “*Tìm kiếm sự hiệp thông hữu hình của tất cả những ai yêu mến Chúa Kitô*”, Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng người trẻ “*ý thức được rằng sự chia rẽ của các Kitô hữu là một trở ngại rất lớn cho việc thực hiện sứ vụ đã được uỷ thác cho Giáo hội và tính khả tín của sứ điệp Kitô giáo sẽ mạnh mẽ hơn nhiều nếu các Kitô hữu vượt qua được những chia rẽ ấy*”.

“Đức Thánh Cha chia sẻ với các bạn niềm xác tín rằng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau nhiều thứ, vì những thực tại nối kết chúng ta có rất nhiều. Đức Thánh Cha tin tưởng ở các bạn: qua đức tin và chứng tá của các bạn, tinh thần hoà bình và hoà giải của Phúc Âm sẽ toả sáng nơi bạn bè đồng

**Giáng sinh 2013: Các Kitô hữu ở Dải Gaza
bị từ chối cấp thị thực vào Bêlem**

WHĐ (28.12.2013) – Các Kitô hữu sống ở Dải Gaza chỉ cách Bêlem 73 km, nhưng hầu hết trong số họ không thể mừng lễ Giáng sinh tại nơi Chúa Giêsu sinh ra. Theo AsiaNews, chính phủ Israel một lần nữa lại từ chối hàng trăm đơn xin do các Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Giáo hội Công giáo chuyển đến trong năm nay.

Suzy (20 tuổi) và Samer (30 tuổi) là đôi vợ chồng trẻ Chính thống giáo.

Cả hai đều bị chỉ phối bởi lệnh cấm đi lại để tham dự các buổi lễ tôn giáo và thăm thân nhân ở Bờ Tây áp dụng cho người Palestine từ 16 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua họ vẫn gửi đơn xin đến Bêlem, dù bị từ chối. Trả lời phỏng vấn nhật báo trực tuyến Al-Monitor, Suzy cho biết:

“Chúng tôi hy vọng được đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chúa Giáng sinh, nhưng điều này dường như là không thể. Ở Gaza có rất ít bầu khí của ngày lễ vì tình hình kinh tế và phạm vi mừng lễ bị hạn chế”. Samer nói thêm rằng “mọi Kitô hữu đều mơ ước được đến Bêlem mừng lễ. Về mặt địa lý, chúng tôi rất gần với thành Bêlem, nhưng lại không thể đến đó được”.

Đức giám mục Chính thống Hy Lạp Alexios nói: “Tôi đã sống ở Gaza 12 năm, tôi đã chứng kiến mọi cuộc chiến và bây giờ tôi là chứng nhân của lệnh phong tỏa tàn nhẫn đối với thành phố và cư dân ở đây. Tôi yêu cầu các quyền lực thế gian để cho

trang lứa với các bạn”.

Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Parolin chuyển đến các bạn trẻ, các tu sĩ cộng đoàn Taizé, các vị mục tử và những người chủ nhà của Đại hội phép lành của Đức Thánh Cha. ■

(Vatican Radio)

công dân của Dải Gaza được ra vào bình thường; vì tình yêu có ở khắp nơi, nhưng chúng ta cũng phải thấy được tình yêu ấy trong tim mình”. Ngài nói thêm rằng mỗi năm và hằng năm Giáo hội đều nhận đơn, nhưng ngài không có quyền chấp thuận. Đức giám mục Alexios tin rằng vấn đề chính nằm trong cuộc chiến giữa Israel và Palestine, cuộc chiến đã dẫn đến sự phong tỏa và một tình hình ảnh hưởng chủ yếu đến người trẻ.



© 2013 Andrea Krogmann

Jabr al-Jaldehy, người phụ trách liên lạc về tôn giáo của Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở Gaza, nói rằng hàng ngàn Kitô hữu thuộc tất cả các hệ phái đã nộp đơn xin đến Bêlem qua Tòa Thượng Phụ Giêrusalem vào ngày 07-01. Một số người đã được cấp thị thực, nhưng có 214 người trẻ bị từ chối vì ở trong độ tuổi từ 16 đến 35.

Lisa al-Souri, 20 tuổi, và chồng cô là Tarek, 27 tuổi, một cặp vợ chồng Công giáo, đã mừng lễ Giáng sinh tại Bêlem lần cuối cùng cách nay hơn 10 năm. Tuy nhiên, Lisa cho biết ngay ở Gaza bây giờ mừng lễ Giáng sinh cũng thật khó khăn.

Cô nói: “Năm 2005 một cây thông lớn với đèn thắp sáng đã được dựng lên ở trung tâm thành phố và mọi người đều tham gia mừng lễ. Nhưng đó là chuyện của tám năm trước. Năm nay thay vì đến Bêlem mừng lễ, tôi muốn mừng lễ Giáng sinh ở Gaza với những người ở đây, như chúng tôi đã làm trong quá khứ”. ■

(Zenit)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**